

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 29/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022.

Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân về công tác người cao tuổi. Triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách liên quan đến người cao tuổi, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi.

Đẩy mạnh công tác chăm sóc y tế, nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi; tạo môi trường thuận lợi cho người cao tuổi tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao; xã hội hóa các hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi.

2. Yêu cầu

Chương trình được triển khai đồng bộ từ huyện đến cơ sở và phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

II. NỘI DUNG

1. Công tác thông tin, tuyên truyền

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về người cao tuổi như: Luật Người cao tuổi, Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Người cao tuổi... dưới nhiều nội dung và hình thức phù hợp như: Tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh ở xã, bản, tiểu khu; xây dựng tin, bài, chuyên trang, chuyên mục; tuyên truyền trực quan, pano, áp phích, khẩu hiệu, tuyên truyền thông qua các hội nghị, cuộc họp, tọa đàm, tập huấn... nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội về chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những thông tin, kiến thức khoa học, các vấn đề liên quan đến sức khỏe người cao tuổi nhằm hạn chế các nguy cơ gây bệnh ở người cao tuổi, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chuẩn bị tích lũy cho tuổi già.

2. Hoạt động chăm sóc người cao tuổi

2.1. Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Tiếp tục thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ở cộng đồng; chương trình phòng bệnh, chương trình mắt sáng cho người cao tuổi, theo dõi sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi. Nâng cao các kiến thức, kỹ năng chăm sóc bệnh nhân cao tuổi cho đội ngũ y bác sĩ, đặc biệt là cấp cơ sở để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại cộng đồng.

Thực hiện mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc sống ở vùng đặc biệt khó khăn, các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công; lập hồ sơ theo dõi, tổ chức khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

2.2. Chăm sóc đời sống văn hóa tinh thần

Thành lập và phát triển hệ thống câu lạc bộ về văn hóa, thể dục, thể thao phù hợp đối với người cao tuổi; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp nhân dịp các ngày lễ, tết, ngày người cao tuổi Việt Nam, ngày quốc tế người cao tuổi.

Tạo điều kiện thuận lợi để người cao tuổi được thăm quan các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh theo quy định.

Tổ chức tặng quà chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

2.3. Nâng cao đời sống vật chất

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân nhận phụng dưỡng, chăm sóc người cao tuổi cô đơn, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại cộng đồng thông qua việc nhận chăm sóc nuôi dưỡng người cao tuổi tại cộng đồng.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người cao tuổi, đặc biệt là trợ giúp xã hội hàng tháng. Ưu tiên hỗ trợ các chính sách từ các chương trình phát triển kinh tế xã hội để chăm lo cho người cao tuổi tại cộng đồng như: Hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo có người cao tuổi, hỗ trợ tạo việc làm...; tổ chức động viên, thăm hỏi, tặng quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, tết...

3. Xây dựng, nhân rộng mô hình chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi dựa vào cộng đồng

Tổ chức các mô hình dịch vụ chăm sóc người cao tuổi nhằm đáp ứng các nhu cầu về chăm sóc sức khỏe, tinh thần, thể thao, giải trí phù hợp với hoàn cảnh của mỗi gia đình.

Tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả các hoạt động của câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn huyện. Xây dựng gia đình kiểu mẫu “ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau”. Kính trọng, bảo vệ chăm sóc người cao tuổi; bảo trợ, giúp đỡ những người cao tuổi gặp khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa.

4. Hoạt động phát huy vai trò của người cao tuổi

Phát huy mạnh mẽ vai trò của người cao tuổi trong việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Tạo điều kiện cho người cao tuổi còn khả năng tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh tùy theo khả năng, sức khỏe, kinh nghiệm và điều kiện của người cao tuổi, để tăng thu nhập cho bản thân, gia đình, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương; khôi phục các ngành, nghề truyền thống và truyền thụ những kinh nghiệm cho thế hệ trẻ; đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao - gương sáng” gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống, lao động, học tập của người cao tuổi trong xã hội, cộng đồng và gia đình.

5. Xây dựng Quỹ chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi

Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện hướng dẫn các cấp hội về huy động, vận động xây dựng Quỹ chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.

6. Tổ chức Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2022

Xây dựng kế hoạch Tháng hành động vì người cao tuổi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tổ chức thực hiện các hoạt động theo kế hoạch đề ra, tổ chức tổng kết, đánh giá sau khi thực hiện tháng hành động.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành và huy động từ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công.

Tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người cao tuổi tại cộng đồng theo quy định của pháp luật như: Bảo trợ xã hội, chúc thọ, mừng thọ.

Phối hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện tiếp tục triển khai thực hiện Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Ban Đại diện Hội người cao tuổi

Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các xã, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Hướng dẫn Hội người cao tuổi các xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương triển khai thực hiện tốt các chính sách đối với người cao tuổi.

Chủ trì, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã triển khai, xây dựng, nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

Vận động người cao tuổi tham gia Hội người cao tuổi các cấp; động viên người cao tuổi tham gia phong trào “Tuổi cao - gương sáng”; xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phong trào hiếu học; bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương. Tổ chức phát động trong hội viên Hội Người cao tuổi hưởng ứng thực hiện tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao - gương sáng” gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Hướng dẫn các cấp hội về huy động, vận động xây dựng Quỹ chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi các cấp.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin

Triển khai các hoạt động tuyên truyền về công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong gia đình và ngoài cộng đồng xã hội.

Hướng dẫn các địa phương thành lập các câu lạc bộ văn hóa, thể dục, thể thao của người cao tuổi; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho người cao tuổi phù hợp điều kiện của địa phương. Khuyến khích mỗi xã bố trí các điểm văn hóa để người cao tuổi sinh hoạt, giải trí.

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ người cao tuổi còn đủ sức khỏe tham gia vào các hoạt động tạo việc làm và thu nhập trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; kịp thời động viên, khen thưởng người cao tuổi tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, người cao tuổi làm kinh tế giỏi.

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị, khả năng cân đối ngân sách, tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí để thực hiện các hoạt động của kế hoạch theo quy định.

6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, chú trọng người cao tuổi thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

7. Trung tâm Y tế

Triển khai và thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn; chỉ đạo Trạm y tế các xã thực hiện tốt các chương trình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi; chú trọng người cao tuổi cô đơn, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi có tuổi cao.

8. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác người cao tuổi; xây dựng mô hình truyền thông hiệu quả, lựa chọn nội dung thiết thực, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân; tham gia xây dựng và giám sát, phản biện xã hội trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về người cao tuổi.

10. Ủy ban nhân dân các xã

Căn cứ Kế hoạch của UBND huyện xây dựng Kế hoạch của địa phương để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại địa phương. Lồng ghép các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi với các chương trình hoạt động khác có liên quan trên địa bàn.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với người cao tuổi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn về công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi, tổ chức mừng thọ cho người cao tuổi theo độ tuổi quy định. Chú trọng chăm sóc giúp đỡ người cao tuổi nghèo, cô đơn, có hoàn cảnh khó khăn trong việc hỗ trợ nhà ở, tạo việc làm, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân huyện theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ./.

Nơi nhận:

- Sở Lao động - TB&XH;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Như Tổ chức thực hiện;
- Lưu: VT,LD (L.30b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Thanh Hải